



ที่ ศธ ๐๔๓๒๗/ ๒๘๘๘๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ถ.เลี้ยวเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง คู่มือแนวทางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในสถานศึกษา
หรือส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๔๕๑๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหรือความร่วมมือในการดำเนินงานและ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในสถานศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก และโครงการจัด
การพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และสถานศึกษาในสังกัด ด้วยแล้ว

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ของสถานศึกษาในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กับ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ในสถานศึกษาในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้ศึกษาทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามคู่มือฯ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติรัฐ ไชโย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๘๕๕๓๗ ๔๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๒๗๗ ๗๙๘๗

“เรียนดี มีความสุข”